



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 14 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,900 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,608,227 ราย รักษาหายเพิ่ม 9,810 ราย รักษาหายสะสม 2,455,832 ราย ยังรักษาอยู่ 129,933 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตสะสม 22,462 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 412,037,775 (+1,442,896) ราย เสียชีวิต 5,833,689 (+5,235) ราย รักษาหาย 332,301,350 (+1,576,521) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 22,802 คน สะสมมากกว่า 3 ล้านคน กัมพูชา ขอให้ประชาชนงดการรวมตัวในช่วงวันวาเลนไทน์ ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อังกฤษ ตรวจพบสายพันธุ์เดลตาครอนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการรับรองไวรัสที่จะเป็นภัยคุกคามใหม่ อินโดนีเซีย วิกฤตหนักติดโควิดวันเดียว 5.5หมื่นคน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ปลดโรคโควิด 19 ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ch7, sonhitalk, topnews, workpointtoday)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย เตรียมหารือร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เลื่อนการประกาศให้โรคโควิด 19 ออกจาก UCEP ในวันที่ 1 เม.ย.65 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และเตรียมพร้อมในการปรับตัว รวมทั้งหารือกับกรมการแพทย์ เพิ่มกรณีผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีโรคร่วม เช่น มะเร็ง โรคปอด เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ศักยภาพของเตียงผู้ป่วยมากขึ้น โดยต้องรวบรวมเตียงจาก รพ. เอกชนด้วย อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการสามารถรักษาแบบ HI ได้ ซึ่ง สปสช. มีระบบสายด่วน 1330 ที่ค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้ว โดยปชช. ต้องการรักษาแบบ HI มากกว่าไปอยู่ใน รพ.หรือ Hospital จึงควรมีระบบนี้ไว้

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย ขณะนี้ยังไม่ปลดโรคโควิด 19 ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤต หากมีการประกาศออกมา ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักษา หรือหมดสิทธิรักษาฟรี ยืนยันว่ารักษาฟรีและรักษาฟรีทุกโรค โดยเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ เช่น สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง ฯลฯ และหากมีอาการฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะป็นรัฐหรือเอกชน หรือหากเข้าระบบการดูแลแบบ HI สปสช.ยังดูแลค่าใช้จ่ายให้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะประกาศว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉิน ปชช. ยังได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะบัตรทองรักษาทุกโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์)

- นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เผยไม่เห็นด้วยกรณีนำโรคโควิด 19 ออกจาก UCEP เนื่องจากจะกระทบต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อย แรงงานรายวัน และทำให้การป้องกันควบคุมยากขึ้น และจะส่งกระทบเศรษฐกิจรุนแรง พร้อมระบุ รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องงบประมาณด้วยการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำมาเพิ่มให้ สธ. เพื่อให้การรักษาโควิด 19 ดำเนินต่อไปได้จนกว่าการระบาดจะยุติ ขณะที่การประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ต้องมีความมั่นใจว่าจะไม่กลับมาระบาดจนปิดกิจการทางเศรษฐกิจอีก อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับการนำวัคซีนคุณภาพต่ำฉีดให้คน เพราะไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาด และเกิดความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพเด็กในระยะยาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (plewseengern)

- น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากให้รัฐบาล โดย สธ.คิดให้รอบด้าน ทบทวนการปลดโรคโควิด 19 ออกจาก UCEP ในภาวะที่การระบาดยังคงต่อเนื่องและสูงขึ้น ขณะที่คนไทยยังคงตกงาน ไม่มีรายได้ การเร่งปลดโควิดออกจากการรักษา เป็นเพราะรัฐบาลกังวลเรื่องงบประมาณหรือไม่ หากกังวลว่าแบกรับภาระไม่ไหว ควรใช้เงินงบประมาณใน พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 1.5 ล้านล้านบาทให้ถูกวัตถุประสงค์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

- ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เผย ข้อสังเกตในประเด็นทางกฎหมายว่าด้วยโควิด 19 กับการเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่น ว่า ประกาศ สธ.ให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น รัฐบาลต้องประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หากรัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การปรับเปลี่ยนสถานะของโควิด 19 จากเดิมที่เป็นโรคติดต่ออันตราย มาเป็นโรคเฝ้าระวัง ย่อมมีผลต่อการดำรงอยู่ของสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ปัจจุบัน ที่อยู่บนเหตุผลเดิมตั้งแต่ปี 63 ที่ว่าโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์)

- นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.เขตบึงกุ่ม-คันนายาว พรรคเพื่อไทย คัดค้านกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสภส. จะยกเลิกโรคโควิด 19 ออกจาก UCEP และเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.สั่งการให้ สธ. พิจารณารอบด้านอีกครั้ง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของปชช. เป็นที่ตั้ง คงสิทธิรักษาโควิดฟรีทุกที่ไว้ต่อไป เพราะจะทำให้ ปชช. มีที่พึ่ง ยังเป็นการประคองไม่ให้ระบบสาธารณสุขของประเทศล่มสลาย จากคนไข้ล้ม รพ.รัฐ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ และทรัพยากรจำกัด อย่าทำอะไรที่ซ้ำเติม ปชช.

## 2. เทศกาลวาเลนไทน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกา เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกา และ รมว.กท. ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ว่าเลนไทน์ ปลอดภัย รักอย่างไร ไม่ติดโควิด พร้อมขอทุกคนปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่แบบ New Normal รับมือกับการแพร่ระบาด และขอให้คู่รักเลือกใช้ชีวิตแสดงความรัก ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ขอให้แสดงความรักให้เหมาะสมและปลอดภัย แสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยการมีความรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม มีความห่วงใยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ชนะวิกฤตโควิด 19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)

- กรุงเทพมหานคร เปิดจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก ทั้ง 50 เขต ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 นำโดยเขตบางรัก จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส 399 คู่ ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ขณะที่เขตบางขุนเทียน มาในแนวคิดบางขุนเทียน แสงเทียนแห่งรัก ไปจดทะเบียนสมรสที่ ห้างเดอะโบรท์ และเปิดให้คู่รัก LGBT จัดแจ้งสัญญารักในใบรับการแจ้งชีวิตคู่ เป็นปีแรก โดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่ห้ามจัดกิจกรรม แต่ขอให้ลดทอนวาเลนไทน์แบบ New Normal

## 3. ผลประเมินศาสนสถาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebangkokinsight, ch7)

- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ในช่วงวันมาฆบูชา ขอความร่วมมือศาสนสถานต่างๆ ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus ด้วยหลัก COVID Free Setting เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับ ปชช. ขณะนี้มีศาสนสถานประเมินตนเอง จำนวน 2,997 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 2,797 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.30 ไม่ผ่านเกณฑ์ 201 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.70 ทั้งนี้ การจัดงานในวันมาฆบูชา ต้องเป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting ส่วน ปชช.ที่ร่วมงาน และจนท.ผู้ปฏิบัติงาน ต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดด้วยหลัก UP-DMHTA พร้อมทั้งคัดกรองความเสี่ยงตนเองทุกวันผ่านระบบไทยเซฟไทย สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ แนะนำให้ทำบุญและเวียนเทียนผ่านช่องทางออนไลน์

## 4. วัคซีนเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv)

- นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ เผยการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ในเด็กอายุ 12-17 ปี สามารถทำได้แต่ตนไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีน 2 ชนิด เพราะวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มมีเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ส่วนกรณีคกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เตรียมศึกษาฉีดสูตรไขว้เด็กอายุ 6-11 ปี เหมือนเด็กอายุ 12-17 ปีนั้น ตนแนะนำเข็มแรกควรเป็นชนิด mRNA หรือไฟเซอร์ แต่หากฉีดเข็มแรกเป็นเชื้อตายมาแล้ว ก็สามารถฉีดเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์ ที่ดีที่สุดผู้ที่ยังไม่ฉีดเข็ม 1 ให้ฉีดชนิด mRNA และตามด้วยเข็ม 2 ชนิดเดียวกัน ยกเว้นเข็ม 1 ฉีดเชื้อตาย ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ต้องฉีดเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์ ซึ่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ได้ออกคำแนะนำไว้แล้ว ส่วนการฉีดบูสเตอร์โดสในเด็กยังไม่แนะนำ ยกเว้นเด็กกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งต้องฉีดกระตุ้นเป็นระยะ ๆ

## 5. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)

- **ลพบุรี** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 87 ราย/ **เชียงใหม่** ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 253 ราย พร้อมตรวจ ATK เจอผลบวกอีก 1,399 ราย/ **อำนาจเจริญ** มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 72 ราย/ **บึงกาฬ** ปิดตลาดสดพรเจริญ หลังตรวจ ATK พบผลบวก 50 ราย และเริ่มให้ผู้ป่วยโควิด 19 ดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิด/ **อุบลราชธานี** พบคลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ 61 คน และตลาดวารินเจริญศรี 53 คน/ **สงขลา** ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 108 ราย/ **ชัยภูมิ** ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 158 ราย

## มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกา กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกา และรมว.กท. รับทราบและยินดีกรณีที่สหภาพยุโรป ให้การรับรอง Thailand Digital Health Pass ในระบบหมอพร้อม ใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางในยุโรปได้เทียบเท่ากับ EU Digital COVID Certificate นับเป็นผลจากการความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลไทยที่ดำเนินการปลดล็อกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดำเนินการผลักดันจนสหภาพยุโรปให้การรับรอง ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศที่ 2 ในอาเซียนที่ได้รับการรับรองระบบนี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน , เว็บไซต์ (plewseengern)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กท. ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับแพทย์ไทย 2 ท่าน ได้แก่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ และ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ที่ได้รับรางวัลจาก WHO รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อดูแลชีวิตคนไทยจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะจากโควิด 19 จนต่างประเทศให้การยอมรับว่าไทยเป็นประเทศที่สามารถจัดการกับสถานการณ์โควิด 19 ได้ดีในอันดับต้น ๆ ของโลก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความระบุว่า ตามข้อมูลวิชาการโควิด 19 ไม่ใช่หวัดธรรมดาและไม่ใช้ใช้หวัดใหญ่ ผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ พบว่าหลังจากติดเชื้อโรคโควิด 19 และรักษาหายแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ในเวลา 12 เดือนหลังการติดเชื้อ และถือเป็นภาวะ Long COVID ที่จะเป็นผลกระทบระยะยาวต่อตัวคนที่ติดเชื้อ ครอบครัว และสังคม</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ผลสำรวจวัยรุ่นช่วงวันวาเลนไทน์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, อินโฟเควสท์)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ผลสำรวจการเฝ้าระวังความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อพฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ พบว่า ร้อยละ 88.9 การฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้, ร้อยละ 68.2 วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์จะไม่สวมถุงยางอนามัยหรือกินยาคุมกำเนิด, ร้อยละ 40 การมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องปกติ และร้อยละ 39.1 วัยรุ่นจะใช้โอกาสวันวาเลนไทน์ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จากผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนว่าวัยรุ่นไทยมีความคิดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ได้จริง เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อสมองทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลงและขาดสติได้, ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยเสี่ยงเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ การรวมกลุ่มฉลองมีโอกาสติดเชื้อโควิด 19 ได้เช่นเดียวกัน</p>	
<p><b>แก้ก.ม.อัมบุนย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., ข่าวสด, newstv, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีอัตราเด็กเกิดน้อย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการเกิดคือการจัดสิทธิประโยชน์ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก ครอบครัวที่เริ่มทำงาน มีศักยภาพ แต่มีปัญหา มีบุตรยาก หากได้มีการบรรจุอยู่ในสิทธิประโยชน์ คนที่เหมาะสมตามข้อกำหนด จะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ส่วนนี้สามารถทำได้ไม่ต้องรอแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ พ.ร.บ.อัมบุนย สอดรับกับนโยบายของประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ คือให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการรักษา ส่งเสริมสุขภาพในไทยมากขึ้น ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคเรื่องการตั้งครุฑแทนหรืออัมบุนย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จะได้ข้อสรุปเรื่องประเด็นที่มีการปรับแก้ ซึ่งเป็นการปรับแก้บางมาตรา</p>	
<p><b>ไส้กรอกเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, thailandplus, thaipbs, thestandard, mcot, js100, INN, workpointtoday, thebangkokinsight, thansettakij, thaipost, bangkokbiznews)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย จากผลการตรวจสอบกรณีมีผู้ป่วยจากการรับประทานไส้กรอกที่ผลิตจากโรงงานเถื่อนในจ.ชลบุรี พบว่ามีปริมาณไนไตรต์เกินจากที่กฎหมายกำหนดถึง 35-48 เท่า จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ทั้งนี้ ออย. ได้ประสานกับ สสจ. ทั่วประเทศ ร่วมเฝ้าระวังแหล่งจำหน่ายในตลาดชายแดน และในพื้นที่ โดยมีการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่จำหน่าย และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ ขณะนี้ยังมีจังหวัดที่ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายในท้องตลาดแล้วเสร็จ 66 จังหวัด สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มีความเสี่ยงส่งตรวจวิเคราะห์ 102 ตัวอย่าง พร้อมดำเนินคดีเอาผิดคนขายไส้กรอกไม่มีฉลาก ทั้งที่อยู่อยุธยา สระบุรี และอุทัยธานี ขยายผลบุกจับโรงงานผลิตไร่มาตรฐานที่อยู่อยุธยาอีก 2 แห่ง พบสินค้าไม่มีเครื่องหมาย ‘ออย.’ รวม 13 รายการ आयัดของกลางกว่า 4.3 ล้านบาท ขณะที่เมียนมาเตือนห้ามกินไส้กรอกจากไทย ยี่ห้อ "ฤทธิ" พร้อมสั่งเพิ่มการแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค</p>	
<p><b>กัญชา-กัญชง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน, เดลินิวส์)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังประกาศใช้กฎหมายทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 โดยปลดล็อกกัญชาและกัญชงพ้นจากยาเสพติดให้โทษ มีผลบังคับใช้ 120 วัน นับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วิชาศึกษาชุมชนหลายแห่งจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จากกัญชาและกัญชง มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก แสดงให้เห็นการตอบรับนโยบายปลดล็อกกัญชา-กัญชงเป็นอย่างดี และเตรียมจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ เน้น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ เริ่มที่แรกในเขตสุขภาพที่ 9 จ.สุรินทร์ 4-6 มี.ค. 2565 ย้ำว่าการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้กัญชา-กัญชงเป็นพืชสมุนไพรทางการแพทย์ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน</p>	
<p><b>จับหมอปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด)</p> <p>- พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. แดงจับกุม น.ส.ณัฐชานันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ในข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต, ใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ฉ้อโกง โดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายผู้อื่นหรือปชช. โดยโพสต์กระทู้ตามเว็บไซต์ อ้างว่าเปิดสถานเสริมความงาม ต้องการรับสมัครแพทย์พร้อมทั้งให้ส่งเอกสารมาให้ทางไลน์ จากนั้นนำเอาเอกสารใบประกอบวิชาชีพแพทย์มาสวมรอยเป็นแพทย์ตัวจริง เพื่อสมัครเข้าทำงานตามคลินิกต่างๆ หลายแห่ง เพราะต้องการหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งทำอาชีพอื่นไม่เป็น ทั้งนี้ ผู้ต้องหาผิดในชั้นศาลอีก 4 คดี</p>	-